



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑ ตอ ๑๔ มูลค่าข่าว ๑๙๒,๕๘๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**นศ.เฮ'สทศ.'เลิกสอบยูเน็ต
อ้าง'สมศ.-สกอ.'ไม่ต้องการ
นิสิตนักศึกษาเอ! สทศ.ยอมถอย แดงยกเลิก
จัดสอบยูเน็ตแล้ว อ้าง'สมศ.-สกอ.'ไม่ต้องการนำ
ไปใช้ แต่ยืนยันยังเดินหน้าประเมินระดับอุดมฯ
อ้างเป็นการกิจตาม กม. (อ่านต่อหน้า 14)**

ต่อจากหน้า 1 ยูเน็ต

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นายสมหวัง พิชยาบุญรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ร่วมแถลงข่าวก่อนการจัดสอบระดับชาติระดับอุดมศึกษา (ยูเน็ต) ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสอบยูเน็ต

ทั้งนี้ นายสัมพันธ์กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.มีมติยกเลิกการจัดสอบยูเน็ตที่เดิมกำหนดจัดสอบในปีการศึกษา 2557 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เพราะเดิมการจัดสอบเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะนำผลสอบไปใช้ในการประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษา แต่เมื่อต่อมาทั้งสองหน่วยงานไม่ประสงค์จะนำผลสอบไปใช้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสอบอีกต่อไป ส่วนว่าการประเมินระดับอุดมศึกษาเป็นการกิจหนึ่งของ สทศ.ตามกฎหมายนั้น ทาง สทศ.จะพัฒนาระบบการประเมินและเตรียมกระบวนการดำเนินการต่อไป แต่ขอยืนยันว่าจะไม่มีการกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสอบข้อสอบกลางใดๆ หากจะเป็นการวัดคุณภาพตามความต้องการและความสมัครใจในลักษณะเดียวกับการสอบโทเฟล (TOEFL) เป็นต้น

"ตามภารกิจของ สทศ.ยังต้องจัดการประเมินระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลังจากนี้ สทศ.จะไม่จัดพัฒนาระบบ โดยยืนยันว่าจะรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะผู้ใช้ ทั้งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ สกอ. รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียเช่นนักศึกษาเป็นสำคัญ ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวล อย่งไรก็ตาม ในส่วนข้อกังวลที่จะให้ผู้ประกอบการนำผลสอบยูเน็ตหรือผลการประเมินระดับอุดมศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปใช้ในทาง

รับคนเข้าทำงานนั้น ยืนยันว่า สทศ.ไม่มีอำนาจบังคับสถานประกอบการ ระบบทดสอบของ สทศ.ไม่ได้ไปผูกมัดกับสถานประกอบการ เพียงแต่มีความเชื่อว่าเมื่อการจัดสอบได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ผู้ใช้ก็จะนำผลทดสอบไปใช้เอง" นายสัมพันธ์กล่าว และว่า ส่วนกรณีที่มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ระบุว่า สทศ.ยังไม่เคยสอบถามความคิดเห็นหรือทำความเข้าใจเรื่องการจัดสอบยูเน็ตนั้น ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างของ สทศ.เป็นไปตามขั้นตอน โดยต้องมีกรขอความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย เพียงแต่ที่ผ่านมายังไม่ถึงเวลา ซึ่งต่อไป สทศ.จะเข้าไปทำความเข้าใจกับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาระบบประเมินระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

นายสมหวังกล่าวว่า ความเคลื่อนไหวคดีด้านของนิสิตนักศึกษามีผลต่อการยกเลิกการจัดสอบยูเน็ตหรือไม่ั้น มติการยกเลิกการจัดสอบยูเน็ตถือว่าเป็นไปตามสถานการณ์ เมื่อมีความเข้าใจที่ไม่สอดคล้อง ไม่ตรงกัน ก็จำเป็นต้องทบทวน ถือเป็นก้าวด้วยเรื่องของเหตุผล แต่ในอนาคตหากมีนักเขียนนักศึกษาออกมาประท้วงการจัดสอบของ สทศ.อีกก็ไม่จำเป็นต้องยกเลิกเสมอไป

ด้าน น.ส.สุวิภา เจริญมิตรมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หนึ่งในกลุ่มร่วมคัดค้านยูเน็ต กล่าวว่า ดีใจและเห็นด้วยที่ สทศ.ยอมยกเลิกการสอบยูเน็ต เพราะมองว่าไม่มีความพร้อมในการจัดสอบ ส่วนอนาคตหาก สทศ.จะจัดสอบยูเน็ตก็อยากให้เปิดรับฟังความเห็นให้รอบด้าน ที่สำคัญต้องมีความชัดเจนและมาตรฐานในการจัดสอบว่าสามารถวัดผลได้จริง เพราะหากทำดูอย่างเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องยากที่จะใช้ข้อสอบมาวัดผล

วันเดียวกัน นายทศพร เลขาธิการ กกอ. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกอ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เห็นชอบแนวทางและวิธีการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของวิทยาเขตเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยจะเข้าไปติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยเสนอมาหรือไม่ ซึ่งมีจำนวน 35

แห่ง เบื้องต้นจะลงไปตรวจสอบสถาบันที่เปลี่ยนประเภทมาเป็นมหาวิทยาลัยไม่เกิน 10 ปี ซึ่งได้รับร้องเรียนเรื่องของคุณภาพมาตรฐานจำนวน 15 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มราชธานี มอธอร์-เชียงใหม่ มฟพธธานี มฟาร์อีสเทอร์น ม.เกษม มอธนบุรี มพญอุบล นครเทพธมบุรี ม.เกษตรศาสตร์เฉลิม-แปซิฟิก มการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สถาบันรัชต์ภาคย์ มอธอร์ทกรุงเทพ มศปปี และ ม.เฉลิมกาญจนา ส่วนที่เหลืออีก 20 แห่งจะดำเนินการในระยะต่อไป

"ในจำนวน 15 แห่งแรกที่ สทศ.จะเข้าไปตรวจสอบ หากพบมีคุณภาพเรื่องคุณภาพจริงตามที่ถูกร้องเรียน ทางมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอแผนปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี หากยังไม่ได้คุณภาพตามที่ สทศ.กำหนดก็ต้องให้สถาบันนักศึกษาทันที หรือเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ หรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต" นายทศพรกล่าว

นายทศพรกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกกอ.ยังเห็นชอบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษาของสถานที่ตั้ง ที่ได้ตรวจประเมินระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคมที่ผ่านมา จำนวน 5 สถาบัน 6 ศูนย์ 15 หลักสูตร ซึ่งมีผลการตรวจประเมินระดับผ่าน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ ณ อาคารรัชภาภย์ (จ.นครศรีธรรมราช), ระดับปรับปรุง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษาออกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วีรพล) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สวนสุนันทา

นายทศพรกล่าวว่า ส่วนหลักสูตรที่ไม่ผ่านเพราะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามที่ สทศ.กำหนดจำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้

- 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จ.สมุทรสาคร)
- 2.การจัดการการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริหารภาษาติ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสารทิจิตี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)
- 3.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์แบบและการพัฒนาธุรกิจ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสารทิจิตี มม.
- 4.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารรัชภาภย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ (จ.นครศรีธรรมราช)
- 5.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาคารรัชภาภย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ (จ.นครศรีธรรมราช)
- 6.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์การศึกษาออกสถานที่ตั้ง สถาบันรัชต์ภาคย์